



# Risk Management

Suranaree University of Technology

หน้าแรก

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Logout

RM1

RM2

RM3

RM4

## หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2558

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม			กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ผลต่าง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย	ส่ง RM2
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI					
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์งาน สิ่งเคราะห์งาน และด้านระบบสารสนเทศ	S	จำนวนบุคลากรที่มีไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะงานสภามหาวิทยาลัยเป็นงานเชิงวิเคราะห์ สิ่งเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารทางดำเนินนโยบายและการประเมินผลงานซึ่งต้องมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสืบค้นข้อมูลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ดังนั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน สิ่งเคราะห์งาน และด้านระบบสารสนเทศ	4	5	20	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์งาน สิ่งเคราะห์งาน และด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 1 คน	3 เหตุผล	4 เหตุผล	12	4	8	การลดความเสี่ยง	1) งานล่าช้า และทำให้งานไม่มีคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพ 2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยล่าช้าและไม่ทันเวลา 3) การสืบค้นข้อมูลล่าช้า และข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยไม่สมบูรณ์ และไม่ทันเวลา 4) ขาดการสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ในหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/>
2. ยังไม่มีฐานข้อมูลระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์	ICT	การให้ข้อมูลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่กระชั้นในการตรวจสอบก่อนการประมวลผลส่งส่งผลให้การประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง	4	4	16	พัฒนาฐานข้อมูลระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา และระบบสามารถประมวลผลได้ทันที (Real Time)	3 เหตุผล	3 เหตุผล	9	4	5	การลดความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยควรได้รับทราบผลการประเมินโดยเร็วที่สุดหลังสิ้นสุดการประเมินแต่ละครั้ง และผลการประเมินจะแม่นยำตรงต่ออาศัยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำให้ข้อมูลที่ได้รับยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งยอมทำให้ผลการประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง	<input checked="" type="checkbox"/>